

ประเด็นหลักเชิงพื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 18 – 23 เมษายน 2567

ลำดับที่	แนวทางประเด็นที่นำเสนอ	รูปแบบการผลิต	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	<p>ติดตามสถานการณ์การนำกากแคะเคี่ยมกลับพื้นที่จังหวัดตาก</p> <p>เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567 คณะกรรมการอำนวยการขนย้ายกากแคะเคี่ยม และสังกะสี ได้ชี้แจงรายละเอียดแผนการขนย้ายกากแคะเคี่ยมให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ ตาก สมุทรสาคร และ ชลบุรี ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการชี้แจงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผู้ประกอบการที่ครอบครองกากแคะเคี่ยมทุกรายยินยอมที่จะให้นำกากที่ถูกอายัดไว้ กลับไปฝังกลบที่ จ.ตาก โดยเตรียมขนย้ายกากแคะเคี่ยมกลับไปยังบ่อฝังกลบที่ จ.ตาก จะเริ่มวันที่ 7 พฤษภาคม นี้ และจะมีการเพิ่มรถบรรทุกขนย้ายให้เสร็จภายใน 36 วัน ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเน้นย้ำทุกขั้นตอน ต้องป้องกันการรั่ว ฟุ้ง และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>ประเด็นการนำเสนอ</p> <ol style="list-style-type: none"> ขั้นตอนการขนย้ายกากแคะเคี่ยมจังหวัดตาก การเตรียมพื้นที่รองรับกากแคะเคี่ยมในพื้นที่จังหวัดตาก ความเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขนย้ายกากแคะเคี่ยม 	<ul style="list-style-type: none"> - ข่าว /สื่อบูชา - รายการ - พุดแทรกในรายการ - Social Media - Infographic - Tiktok 	<p>สทท.พล. /สวท.สปข.4</p> <p>ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง</p>
2	<p>ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก หลังกองกำลังชนกลุ่มน้อยยึดค่ายผาของของทหารเมียนมาใน จ.เมียวดี โดย นายปานปรีดิ์ พัทธานุกร ได้ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 และมอบหมายหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์การสู้รบฝั่งเมียนมาอย่างใกล้ชิดและมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศและคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทย รวมถึงเตรียมความพร้อมและมีแผนสำหรับรับมือกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในด้านต่างๆ ไว้แล้วเป็นอย่างดี</p> <p>ประเด็นการนำเสนอ</p> <ol style="list-style-type: none"> ขยายผลการลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตาก การให้กำลังใจหน่วยทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ข่าว /สื่อบูชา - รายการ - พุดแทรกในรายการ - Social Media - Infographic - Tiktok 	<p>สทท.พล. /สวท.สปข.4</p> <p>ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง</p>